

Số: 191/BC - UBND

Kim Bảng, ngày 21 tháng 5 năm 2019

**BÁO CÁO**  
**Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri**  
**tại kỳ họp thứ Bảy HĐND tỉnh**

Thực hiện Công văn số 1113/UBND-NC, ngày 25 tháng 4 năm 2019 về việc trả lời báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Bảy HĐND tỉnh khóa XVIII.

UBND huyện Kim Bảng nhận được 02 ý kiến, kiến nghị của cử tri 2 xã Thi Sơn và thị trấn Ba Sao. UBND huyện đã tiếp thu, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, kiểm tra, xác minh, giải quyết và báo cáo kết quả cụ thể như sau:

**Nội dung 1:**

*Cử tri thôn Phù Thụy, xã Thi Sơn đề nghị với nội dung:* Đề nghị kiểm tra, xử lý đối với công ty TNHH Tuyệt Phúc (thuê tại xưởng của Công ty TNHH Dương Hoàng) tại địa bàn thôn Phù Thụy, xã Thi Sơn để sản xuất đồ nhựa, gây ô nhiễm môi trường (khói, mùi nhựa, mùi khét...) cho khu dân cư

**Trả lời:**

Công ty TNHH Tuyệt Phúc hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được Sở Kế hoạch - Đầu tư cấp ngày 21/2/2012, được phép tái chế các sản phẩm từ nhựa; Công ty đã thuê nhà xưởng của Công ty TNHH Dương Hoàng (được UBND tỉnh Hà Nam cho thuê đất để xây dựng nhà máy gia công chế tạo các sản phẩm cơ khí và cho thuê nhà xưởng tại địa bàn xã Thi Sơn theo giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh ngày 27/12/2013); diện tích thuê 1.680m<sup>2</sup> để làm nhà xưởng sản xuất khung tranh công suất 250 tấn/năm.

Công ty có 02 xưởng sản xuất (01 xưởng sản xuất khung tranh – nguyên liệu là nhựa tái chế; 01 xưởng sản xuất tấm nhựa VPC - nguyên liệu là nhựa VPC nguyên sinh và bột đá). Tuy nhiên, quá trình sản xuất của công ty có phát sinh mùi khét tại máy gia nhiệt hạt nhựa, quạt hút thông gió hướng về phía các hộ đa canh của xưởng sản xuất khung tranh; nước thải trong quá trình sản xuất chảy ra làm hư hỏng đường đi. UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra và yêu cầu công ty khắc phục.

Đến nay, Công ty đã dừng hoạt động 01 xưởng sản xuất khung tranh và chuyển toàn bộ máy móc, thiết bị để làm kho chứa hàng; Khắc phục nước thải sinh hoạt ra vị trí khác không để nước rò rỉ ra đường đi của các hộ. Đối với xưởng sản xuất tấm nhựa VPC, công ty đã lắp đặt hệ thống hút mùi qua bể nước chứa than hoạt tính nên cơ bản không có mùi nhựa, mùi khét. Qua giám sát của Tổ Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Kim Bảng, các ngành của huyện, chính quyền xã Thi Sơn, Trưởng thôn Phù Thụy xã Thi Sơn khẳng định việc sản xuất của Công ty TNHH Tuyệt phúc đã khắc phục được mùi khói, mùi nhựa, mùi khét và công ty đã cam kết chấp hành đúng quy định pháp luật của Nhà nước và của địa phương.

**Nội dung 2:**

*Cử tri Lương Văn Hùng (0917629329):* Người dân đi dự án kinh tế mới theo Quyết định 145 ngày 19/3/1992 của Bộ Lao động thương binh và xã hội có được cấp quyền sử dụng đất nông nghiệp, quyền sử dụng nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Cũng căn cứ theo Quyết định này, UBND huyện Kim Bảng chỉ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng từ 250m<sup>2</sup> đến 360m<sup>2</sup> đất thổ cư. Đất nông nghiệp còn lại yêu cầu người dân phải thuê thầu khoán đất công ích 5% của thị trấn Ba Sao. Cử tri hỏi: UBND huyện Kim Bảng làm như vậy có phù hợp với quy định của pháp luật không?

*Cử tri Đỗ Hoàng Long ở Ba Sao:* Dự án kinh tế mới sau khi giải thể nông trường Ba Sao đã 8,9 năm nay nhưng vẫn chưa giải quyết cấp sổ đỏ cho 40 hộ dân ở đây. Người dân đã nhiều lần có văn bản gửi lên huyện, tỉnh về vấn đề này nhưng vẫn không có câu trả lời, giải quyết cho người dân

**Trả lời:**

Nội dung cử tri Lương Văn Hùng, Đỗ Hoàng Long - thị trấn Ba Sao đã được UBND huyện Kim Bảng giải quyết khiếu nại lần đầu tại quyết định số 7230/QĐ-UBND ngày 05/10/2016; UBND tỉnh Hà Nam giải quyết khiếu nại lần 2 tại quyết định số 2379/QĐ-UBND ngày 28/12/2017. Tuy nhiên, cử tri tiếp tục có đơn đề nghị và hỏi qua đường dây nóng tại kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh; UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành rà soát lại và ban hành văn bản số 54/UBND-NC ngày 07/01/2019 về trả lời kiến nghị của một số hộ dân thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng gửi các hộ dân thị trấn Ba Sao, trong đó khẳng định: Việc UBND tỉnh giao UBND xã Ba Sao (nay là thị trấn Ba Sao) cho các hộ thuê đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, thời hạn thuê không quá 05 năm là đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Như vậy, nội dung kiến nghị của cử tri đã được giải quyết đúng trình tự và quy định của pháp luật.

UBND huyện đã chỉ đạo các phòng chức năng phối hợp với UBND thị trấn Ba Sao tuyên truyền, giải thích để các hộ dân hiểu, chấp hành các quyết định giải quyết của cơ quan có thẩm quyền.

Trên đây là báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa XVIII. Ủy ban nhân dân huyện trân trọng báo cáo./.

**Nơi nhận:**

- TT HĐND, Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- TT Huyện ủy, HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, TH.

(Để báo cáo)

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Phạm Thị Hiệp**